



คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร  
ที่ ๔๑๔ /๒๕๖๐  
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร มีประกาศลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๗๖ ราย นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน ๑๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

## บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง แบบท้ายคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๕๐๕ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	ชื่อ / นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาการในตำแหน่ง				ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่		
๑	นางอารีย์ ศิริรัตน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	วิชาการ	ชำนาญการ	๑๗๓๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๑๗๒๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๒	นางสาวสุรีย์พร เหลี่ยมวารงกูร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี	วิชาการ	ชำนาญการ	๒๗๘๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๒๗๘๑	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๓	นางภณิดา ชัยปัญญา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	วิชาการ	ชำนาญการ	๓๒๗๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๓๔๖๓	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๔	นายวรกร เปรื่องคำ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	วิชาการ	ชำนาญการ	๔๒๔๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๔๒๖๘	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๕	นายไพศาล แก้วบุตรดี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	วิชาการ	ชำนาญการ	๕๓๕๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๕๓๔๑	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๖	นางพรทิพา ต่านอรุณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร	วิชาการ	ชำนาญการ	๖๓๔๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๖๘๒๔	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง



## บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง แบบท้ายคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๕๑๕ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	ชื่อ / นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาการในตำแหน่ง				ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่		
๗	นายมนต์ชัย ทวีเดช	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	วิชาการ	ชำนาญการ	๓๔๘๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๗๒๔๗	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๘	นายสุวัฒน์ อ่อนคง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	วิชาการ	ชำนาญการ	๗๘๖๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๗๘๔๘	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๙	นายชญาศักดิ์ ธรรมจินโณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย	วิชาการ	ชำนาญการ	๘๓๙๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๘๓๙๒	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๑๐	นายปรีชา พุทธิโชติ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี	วิชาการ	ชำนาญการ	๙๔๐๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๙๔๐๑	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๑๑	นายสังคม ชุมสุข	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	วิชาการ	ชำนาญการ	๗๗๓๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๙๘๓๔	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง

ย.พิช  
